

Bài phát biểu của Đại sứ Nhật Bản UMEDA Kunio tại Lễ hội hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử năm 2019
(20:00, ngày 9 tháng 3 năm 2019)

Kính thưa Ngài Vũ Tiên Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
Kính thưa Ngài Nguyễn Văn Đốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh,
Kính thưa Ngài Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh,
Kính thưa toàn thể những người dân thành phố Uông Bí nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung,

Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, tôi xin gửi lời chúc mừng sự kiện khai mạc “Lễ hội hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử”, đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các quý vị trong đó có tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC đã nỗ lực để tổ chức lễ hội lần này.

Hoa anh đào là loài hoa tượng trưng cho Nhật Bản. Tại Lễ hội Hoa Anh Đào – Mai Vàng lần này, hoa Mai Vàng – một loài hoa tiêu biểu của Việt Nam và hoa Anh Đào của Nhật Bản cùng nhau khoe sắc, biểu trưng cho mối quan hệ hữu nghị khăng khít giữa hai nước, góp phần tạo nên một lễ hội thực sự ấn tượng.

Tôi cũng hết sức cảm kích khi lễ hội này được tổ chức tại Chùa Yên Tử là bản sơn của Thiền phái Trúc Lâm. Tại Nhật Bản cũng có rất nhiều người thực tập Thiền hàng ngày để giúp cho cuộc sống trở nên phong phú.

Sau khi cầu Bạch Đằng được đưa vào khai thác vào tháng 9 năm ngoái, tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long giúp cho việc du lịch tới di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trở nên hết sức thuận tiện. Bên cạnh đó, nhờ có vào sự hợp tác của tập đoàn Sun Group, các công trình như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được hoàn thành vào cuối năm ngoái đã tạo dựng nền tảng cho khu kinh tế Vân Đồn có những bước phát triển đột phá lớn của trong tương lai.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh luôn ở nhóm dẫn đầu trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành phố do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hợp tác thực hiện hàng năm.

Tôi thực sự đánh giá cao những sáng kiến cải cách của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng như sự nỗ lực của các cán bộ tỉnh đã góp phần tạo nên những thành quả trên.

Tỉnh Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, công nghiệp với thành phố Asahikawa, Hokkaido và ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực môi trường, kinh tế với tỉnh Shiga.

Đặc biệt, hoạt động giao lưu giữa tỉnh Quảng Ninh và Hokkaido diễn ra rất sôi nổi. Năm 2017, nhân chuyến thăm Việt Nam của thống đốc tỉnh Hokkaido TAKAHASHI Harumi, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đốc đã tới Hà Nội, và đích thân giới thiệu trực tiếp

về sức hút của tỉnh Quảng Ninh trong một sự kiện tại Nhà riêng Đại sứ với sự tham dự của Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt – Nhật Phạm Minh Chính. Hàng năm, đoàn công tác của thành phố Asahikawa đều tới thăm tỉnh Quảng Ninh, thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các trường đại học, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tôi xin chia sẻ đôi điều về tổng quan mối quan hệ Nhật – Việt. Lãnh đạo hai nước đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy sâu sắc và nhân dân hai nước dành cho nhau những tình cảm gắn gũi, thân thiết mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hai nước cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng trước cơ hội mang tính lịch sử để phát triển bứt phá. Nhật Bản nhận thức rằng, việc Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này và đạt được sự phát triển bền vững là rất quan trọng đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Đông Á. Vì vậy, Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ninh nằm tiếp giáp với một địa điểm chiến lược quan trọng là Vịnh Bắc Bộ nên sự phát triển của tỉnh là hết sức quan trọng xét trên quan điểm về sự phát triển cũng như an ninh quốc phòng của Việt Nam. Với quan điểm cơ bản như trên, Nhật Bản muốn nỗ lực trong việc tăng cường mối quan hệ với tỉnh Quảng Ninh trong các lĩnh vực như du lịch vịnh Hạ Long, bảo toàn chất lượng nước vịnh Hạ Long, thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn và hợp tác giữa các địa phương.v.v...Tôi rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh để thực hiện được những điều này.

Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho lễ hội Hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử được tổ chức thành công, mối quan hệ giữa Nhật Bản và tỉnh Quảng Ninh ngày càng được tăng cường hơn nữa.

Xin cảm ơn các quý vị.